

กยท.เตือนสวนยางเข้าสู่ฤดูแล้ง เร่งทำแนวป้องกันไฟไหม้สวนยาง (09/03/2559)

8 มี.ค. 59 นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดว่าสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้เริ่มมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ปลูกยางพาราเกิดความแห้งแล้ง เนื่องจากสวนยางพาราขาดแคลนน้ำ ทำให้ดินแห้งส่งผลกระทบต่อต้นยาง ดังนั้นเกษตรกรควรเพิ่มการการดูแลสวนยางปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งประมาณ 1 เดือน โดยจัดการสวนยางอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่นการกำจัดวัชพืชในสวนยาง และนำซากวัชพืช หญ้าคา หรือฟางข้าว มาคลุมโคนต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน รวมถึงการตัดแต่งกิ่งต้นยางเพื่อลดแรงต้านลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยางต้องทำแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการขุดตากวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง ออกเป็นแนวกว้างประมาณ 3 - 5 เมตร และควรกำจัดวัชพืชบริเวณแถวข้างออกข้างละ 1 เมตร แล้วนำเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันที่ 8 มีนาคม 2559)

ปร.ภาคีเครือข่ายสวนยางเผยแพร่.ซี้อย่าง 2 พันตัน (09/03/2559)

ประธานภาคีเครือข่ายสวนยาง เผย ภาพรวมรับซี้อย่างล่าสุด 2,000 ตัน เนะรัฐบาล
เปลี่ยนวิธีรับซี้อ เน้นใช้ในประเทศ

นาย ทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงภาพรวมการรับซี้อย่างพาราของ
รัฐบาล ว่า ล่าสุดทางภาครัฐได้รับซี้อย่างพาราจากเกษตรกรไปแล้วประมาณ 2,400 ตัน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โครงการนี้ของรัฐบาลมีความล้มเหลว รัฐบาลออกนโยบายมาแต่ไม่
สามารถที่จะรับซี้อย่างได้ตามเป้าหมาย โดยสามารถรับซี้อย่างได้เพียงวันละ 70 - 80
ตัน เท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรได้ปิดกรีดยางไปแล้ว **ทั้งนี้คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ในช่วงเดือนมิถุนายน2559 นี้ จะรับซี้อได้ไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 แสนตัน**

ขณะเดียวกัน มองว่า แผนการสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศ ยังไม่มีความ
ชัดเจน อีกทั้งการกระตุ้นมาตรการใช้ยางในประเทศควรมีการปรับปรุง โดยเฉพาะการ
ใช้ยางในประเทศ ควรเน้นให้มีการใช้มากกว่าร้อยละ 50 เพื่อเป็นการดึงราคายางสร้าง
ตลาดและราคาเป็นของตัวเอง ซึ่งราคาขายควรจะอยู่ที่ 64 บาท/กก.

ที่มา : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (วันที่ 8 มีนาคม 2559)

เจียน อย่างทีคิด

กิตชัย เตชะงามเลิศ
นายก อบจ.น่าน และ อดีตนายก อบจ.น่าน



ใช้งบประมาณอย่างไร ให้คุ้มค่า (1)

หลายสิบปีที่ผ่านมา ผมเฝ้าดูวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลไม่ว่ากี่ชุดที่ผ่านมา โดยการรับจำนำหรือประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง นม ชลข และงบประมาณที่ต้องใช้ในการอุดหนุนราคาผลิตผลดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ราคาในตลาดโลกตกต่ำ ยิ่งสูงมากขึ้นทุกปี เป็นหลักหลายแสนล้านบาท ซึ่งการผลาญงบประมาณแผ่นดิน โดยการนำเงินที่รีดเลือดจากผู้เสียภาษีเงินได้ นำไปใช้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนี้ดูไม่เหมาะสมเลยทีเดียว เพราะว่าต้องคอยแก้ปัญหาแบบนี้ทุกปี ทำไมรัฐบาลไม่คิดที่จะแก้ที่ต้นเหตุ เพื่อจะได้จัดปัญหาแบบถาวร มีฉะนั้นแค่ 2 ปีก็ต้องละลายงบเพื่อแก้ปัญหานี้เป็นหลักล้านล้านบาทแล้ว ท่านสมคิดก็พูดเองว่า ไม่อยากจะต้องแบกหน้าไปขอร้องให้ประเทศต่างๆ ช่วยซื้อข้าว ยางพารา ชลข จากเรา เราควรจะได้ได้แล้ว

ผมเห็นว่ารัฐควรจะใช้งบประมาณแผ่นดินในด้านต่อไปนี้

1. การปฏิรูประบบการศึกษา ซึ่งน่าจะใช้งบประมาณไม่มากมาย แต่เป็นการแก้



ภาพ : www.trangzone.com

ปัญหาได้จริง และคุณภาพของเด็กไทยรุ่นใหม่ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและความรู้ที่คับแก้วไว้แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งตอนนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มีผลทางปฏิบัติแล้ว และทั่วโลกได้โดยไม่อายใคร โดยให้การศึกษาภาคบังคับขั้นต่ำเป็นชั้น ม.6 หรือ ปวช. ทั่วประเทศ และเพิ่มคุณภาพของระบบการเรียนการสอน โดยให้มีการจัดการแข่งขันของครูอาจารย์ในระดับชั้นต่างๆ (ชั้นประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย) และแยกเป็นรายวิชา ทั่วประเทศ โดยกำหนดรางวัลให้มีมูลค่า

สูง และมีการถ่ายทอดออกทีวี จะเป็นการกระตุ้นให้คุณครูอาจารย์ทั้งหลาย
อยากจะทำร่วมแข่งขันเพื่อเงินรางวัลและชื่อเสียง และคัดเอาผู้ชนะเลิศที่
จะได้จากการโหวตจากผู้ชมที่บ้านและคณะกรรมการตัดสิน โดยเน้นทั้ง
เพื่อสาระ รวมทั้งความสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียน ไม่รู้สึกเบื่อที่
จะต้องมานั่งเรียนหนังสือ แล้วให้ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้น และแต่ละวิชา
มีการอวดวิดีโอ สอนวิชาของแต่ละระดับชั้นเรียน แล้วส่งไปให้ทุกโรงเรียน
ในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการต้องตั้งงบประมาณเพื่อสั่งซื้อเครื่องเล่นวิดีโอแจกจ่าย
ให้ทุกห้องเรียนของทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย โดยให้คุณครูที่สอน
เปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน โดยมีหน้าที่เปิดวิดีโอดังกล่าวให้นักเรียนดู
เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย ก็ PAUSE VDO แล้วคุณครูที่สอนก็อธิบายให้
นักเรียนฟัง

เมื่อทำเช่นนี้แล้ว คุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเขต
เทศบาล นอกเขตเทศบาล ต่างจังหวัด หรือกรุงเทพฯ ก็จะมีคุณภาพใกล้เคียง
กัน เราจะไม่เห็นความเหลื่อมล้ำอย่างมากมายของเด็กนักเรียนโรงเรียน
บางหม่าวกับโรงเรียนเตรียมอุดมอีกต่อไป เนื่องจากเด็กนักเรียนทุกคน
จะเรียนกับอาจารย์คนเดียวกัน คุณภาพการศึกษาของเด็กรุ่นใหม่ของไทย
ก็จะไม่ด้อยไปกว่าเด็กสิงคโปร์มากนัก

สิงคโปร์เป็นประเทศที่แทบจะไม่มีทรัพยากรอะไรเลย เมื่อ 40 ปีที่แล้ว
ก็ไม่ได้ดีเด่นกว่าประเทศไทย แต่เมื่อปี 2557 ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (จีดีพี) ต่อหัวประชากรของสิงคโปร์=56,319 เหรียญสหรัฐ (ปี
2556=55,980 เหรียญสหรัฐ) ขณะที่ของมาเลเซีย=10,804 (ปี
2556=10,457เหรียญสหรัฐ) และไทย=5,445 เหรียญสหรัฐ (ปี 2556=5,670
เหรียญสหรัฐ) จะเห็นได้ว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)
ต่อหัวประชากรของสิงคโปร์มากกว่า 10 เท่าของไทยแล้ว ในขณะที่
มาเลเซียเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ยังอยู่ในระดับเดียวกับกับเรา ล่าสุดก็มากกว่า
ไทยเรา 2 เท่าแล้ว ยิ่งดูเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 กับปี 2557 ประเทศ
เพื่อนบ้านยังมีการเติบโต ในขณะที่ของไทยกลับติดลบ ถึงเวลาที่ระบบ
การศึกษาของไทยเรายัง ยิ่งปัจจุบันเอไอซีเริ่มมีผลทางปฏิบัติแล้ว
หรือเราอยากเห็นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แข่งหน้าเราไป
อีกหรือ

จากการได้รับสัมผัสโดยตรงของผมนระหว่างเด็กนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับ
กับสิงคโปร์และมาเลเซีย คุณภาพของไทยแยกว่า 2 ชาติเพื่อนบ้านจริงๆ
นอกจากนั้นควรเปิดโครงการฝึกวิชาชีพในหลายสาขา โดยคนที่มานั่ง
เรียนจนจบคอร์สโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% และสอบผ่านทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ จะได้รับเงินทุนตั้งตัวคนละ 1 ก้อน โดยรัฐจะต้องประชาสัมพันธ์
ผ่านทั้งสื่อของรัฐบาลเอง และขอความร่วมมือเอกชนช่วยประชาสัมพันธ์
อีกแรง ต่อไปข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาคอยแจกผ้าห่มกันอีกทุกปี เพราะ
ประชาชนมีรายได้มากขึ้น เนื้อที่หมดแล้ว ไร่อ่านตอนที่ 2 ในบทความ
หน้าครับ



●...ไม่ตกกระแล “ความมฤตยูเคลื่อนทับดวงเมือง” เมื่อ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา **ดำรงค พิศุ** สปท. คนดัง เดินตุ้มเข้าวัดไตรมิตรวิทยาราม แต่กว่าจะถึงกุฏิพระดังแห่งยุค **“เจ้าคุณธงชัย” พระพรหมมิ่งคลาจารย์** ก็ต้องแหวะหักทลายกับแฟนคลับที่เข้ามาหักทลาย เพราะจำหน้าจำตาได้ เล่นเอาเหงื่อตก ถึงกุฏิ **“เจ้าคุณธงชัย”** ร้องทัก ท่านหัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่า เล่นเอา **“ดำรงค”** ยิ้มเขินๆ ก่อนเจ้าคุณธงชัยเรียกมานั่งใกล้ๆ แล้วพรมน้ำมนต์ก่อนเคาะศีระฮวยพรให้โชคดี จากนั้นดำรงคขึ้นอุโบสถ นั่งร่วมสวดนพเคราะห์ยาว 2 ชั่วโมงเศษ จบแล้วไม่หน้าใจ เดินขึ้นพระมหามณฑป 4 ชั้นไปกราบ



ดำรงค พิศุ

พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

หลวงพ่อดองคำอีก เรียกว่าครบถ้วนกระบวนการ

●...หลังมีชื่อติดโผบัญชีผู้มีอิทธิพล (มาเฟีย) ของ คสช. ทำเอาคนไม่อยากเป็นข่าวอย่าง **“เสธ.ไอซ์” พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต** อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. ออกมาระบุว่า **“ไม่อยากให้ความสำคัญข่าวที่ออกมา ไม่อยากให้สวระ ไม่เคยรู้เรื่อง ปัจจุบันผมเกษียณราชการมา 7 ปี ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใคร**

เก็บตัว ทำบุญ ช่วยเหลืองานสังคมมาโดยตลอด ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล อยากจะอยู่เงียบๆ ข่าวที่ออกมาน่าจะเลอะเทอะ อยากทราบหน่วยไหนหรือใครเป็นผู้รายงาน ถ้าจะระบุผู้มีอิทธิพล มันต้องอยู่ในข่ายขบวนการค้ายาเสพติด ฮั้วประมูล ค้ามนุษย์ บ่อนการพนัน”

●...ติดใจผลโพลที่สำรวจคะแนนนิยมของเสนาบดีแต่ละกระทรวง ในวาระครบรอบการทำงาน 1 ปี 6 เดือน ของ ครม. **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** โดย **“บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รมว.เกษตรและสหกรณ์ ถึงกับเปรยในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า **“ผลโพลชี้วัดออกมาว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้รับคะแนนนิยมไปน้อยสุดนั้น ใช้อะไรเป็นเกณฑ์การตัดสิน มีกระบวนการสำรวจอย่างไร” “บิ๊กตู”** จึงต้องออกมาปลอบใจบรรดารัฐมนตรี ที่มีผลโพลกลุ่มท้ายตารางว่า **“ไม่ต้องน้อยใจและเสียใจกับผลโพลต่างๆ และต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือในการทำงาน”...ครบ 2 ปี ว่ากันใหม่**

กระทรวงเกษตรฯ พณีกกำลังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ใช้กลไก “ซิงเกิ้ลคอมมานด์” บูรณาการระบบเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย สร้างความมั่นคงภาคเกษตรในรูปแบบประชารัฐ - ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 4 ด้าน คือ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อดำเนินสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ ต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรลดลง ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีตลาดรองรับสินค้า และรายได้ของเกษตรกรดีขึ้น คณะทำงานลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรได้มีการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยให้แต่ละหน่วยงานนำผลการดำเนินงานบูรณาการเข้าสู่ระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรของไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ

นายศักดิ์ชัย กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกษตรกรรมแปลงใหญ่เพื่อให้ทุกแปลงใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและได้เผยแพร่ให้ผู้จัดการแปลงแล้ว โดยแปลงใหญ่ที่ดำเนินการใน 76 จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 268 แปลง พื้นที่รวม 662,669 ไร่ มีเกษตรกรในโครงการ 29,169 ครัวเรือน เป็นแปลงที่เริ่มดำเนินการในปี 2559 จำนวน 31 แปลง โดยแปลงใหญ่ทั้งหมดมีสินค้า 31 สินค้า แบ่งเป็น ข้าว 142 แปลง พืชไร่ 38 แปลง ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา 15 แปลง ไม้ผล 37 แปลง ปศุสัตว์ 12 แปลง ประมง 9 แปลง ที่เหลือเป็นพืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับและหม่อนไหม มีการคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดละ 1 แปลง รวม 76 แปลง จึงเหลือแปลงที่ไม่ได้คัดเลือกเข้ามาเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบอยู่ 192 แปลง สำหรับสภาพความพร้อมของแปลงต้นแบบในขณะนี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ A มีแผนและได้ดำเนินการตามแผนแล้ว มีจำนวนร้อยละ 53 ระดับ B มีแผนแล้วแต่ยังขาดการปฏิบัติ ร้อยละ 39 และระดับ C มีการเตรียมการด้านการจัดการกลุ่ม ทีมบริหารจัดการ และทำข้อมูลรายแปลงมาแล้ว ร้อยละ 8 สำหรับแผนการดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค. - ก.ค. 59 จะเน้นการดำเนินการไปที่ 76 แปลงต้นแบบ ให้มีความพร้อมในระดับ B เป็นอย่างน้อย โดยมีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานให้พร้อมภายในเดือน เม.ย. และให้แปลงต้นแบบสามารถปฏิบัติตามแผนได้ภายในเดือน พ.ค. 59 ซึ่งคาดว่าจะสามารถ Kick off แปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบ 76 แปลง 76 จังหวัด ได้ในช่วงปลายเดือน พ.ค. นี้

ขณะที่ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนั้น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อาทิ กรมการค้าภายใน ให้ความร่วมมือในการควบคุมราคาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกระทรวงมหาดไทย ดูแลเรื่องการลดราคาค่าเช่าที่ดินทำการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และกรมการข้าวและกรมปศุสัตว์ ดูแลเกี่ยวกับค่าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะทำงานลดต้นทุนฯ ได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 26.7 และเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.48 และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการเกษตร และสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อาทิ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยเน้นเป็นพิเศษสำหรับระบบการเกษตรแปลงใหญ่

สำหรับการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ที่มีความพร้อม ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดีให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการผลิตเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นโดยมีผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 14:34:07 น.

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดล่วงหน้าโตเกียว เนื่องจาก ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล รวมทั้งการส่งเสริม การค้า การส่งออกยางพาราของรัฐบาลกับประเทศอินเดีย รัสเซีย และเบรารุส โดยทางรัสเซียและเบรารุส มีความสนใจเข้ามาลงทุน ในอุตสาหกรรมยางพาราในไทย เพื่อผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนและ ไกล่เคียง กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางจากผู้ซื้อผู้นำเข้าจากต่างประเทศ 147 ราย ใน 28 ประเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยางรวม 110,000 ตัน มูลค่า ประมาณ 3,850 ล้านบาท ระหว่างผู้จำหน่ายไทยกับผู้นำเข้าจีน 3 ราย

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.46 บาท ลดลงจาก 36.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.08
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.96 บาท ลดลงจาก 35.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.08
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.46 บาท ลดลงจาก 35.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.08
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.26 บาท เพิ่มขึ้นจาก 16.94 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.32 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.89 บาท เพิ่มขึ้นจาก 14.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.66 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.59 บาท เพิ่มขึ้นจาก 33.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.58 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.79

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ชื่อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนเมษายน 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.92 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.53 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.39 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.77 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.38 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.39 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.55 บาท เพิ่มขึ้นจาก 39.86 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.69 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.23
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.97 บาท เพิ่มขึ้นจาก 29.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.81 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.67 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.28 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.39 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.52 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.39 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.30 บาท เพิ่มขึ้นจาก 39.61 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.69 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.72 บาท เพิ่มขึ้นจาก 28.91 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.81 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคาขายพาราซีลอล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์และโตเกียวปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ประกอบกับนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2559 รวมถึงปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล ขณะที่นโยบาย 3 ประเทศผู้ผลิตยางร่วมมีลดการส่งออกร้อยละ 15 เป็นเวลา 6 เดือน และโครงการจับคู่ธุรกิจยางของรัฐบาลไทยเป็นการช่วยกระตุ้นตลาดได้ในระดับหนึ่ง

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 132.73 เซนต์สหรัฐฯ (46.97 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 128.64 เซนต์สหรัฐฯ (45.55 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.09 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.18
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 151.73 เยน (47.29 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 147.42 เยน (45.91 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.31 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 29 ก.พ. - 6 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่า แสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับมีทั้งปรับเพิ่มขึ้นและ ลดลง 8 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 45.89 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 44.95 บาท ราคายางท้องถิ่น
กิโลกรัมละ 44.75 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 47.88 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 46.66 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 45.18 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ
45.18 บาท ยางค้ำตั้ง กิโลกรัมละ 41.59 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 112,600 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับลดลง 1 บาท ต่อ ก.ก. ยาง
ความชื้น ปรับลดลง 1.05 บาท ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับลดลง 1.40 บาท ต่อ ก.ก. ยาง
แผ่นดิบท้องถิ่น ราคา 44.75 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 1.15 บาท ต่อ ก.ก. น้ำยางสด ราคา
41.00 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท ต่อ ก.ก.

ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 51.03 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัว
ลดลง 2.13 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 61.79 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 52
สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 50.48 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.25 บาท ต่อ
ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้ผลิตยางในกัมพูชาคาดว่าราคายางในตลาดโลกจะกลับมาฟื้นตัว (09/03/2559)

กรุงพนมเปญ, ประเทศกัมพูชา – ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Khmer Times ระบุว่า ผู้ผลิตยางในประเทศกัมพูชาคาดว่าราคายางพาราทั่วโลกจะฟื้นตัวภายในปีนี้หลังจากที่ประเทศผู้ผลิตยางรายสำคัญทั้ง 4 ประเทศ ตกลงที่จะลดปริมาณการส่งออกยางในช่วง 6 เดือนข้างหน้า เพื่อผลักดันราคายางให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในกรุงเทพฯ ระบุว่า ประเทศผู้ผลิตยางทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม จะลดปริมาณการส่งออกยางร้อยละ 15 โดยประเทศไทยจะลด 300,000 ตัน อินโดนีเซียจะลด 210,000 ตัน และมาเลเซียจะลด 30,000 ตัน (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา นาย Men Sopheak เลขาธิการสมาคมเพื่อการพัฒนาด้านยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการลดปริมาณการส่งออกยางจะช่วยทำให้ราคายางทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

“ทางสมาคมรู้สึกยินดีหากมีการลดปริมาณการส่งออกยางและมีกลไกที่ชัดเจนในการจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ราคายางฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผมเกรงว่าทั้ง 4 ประเทศอาจเพียงแค่นำหรือกันเท่านั้นแต่ไม่ได้ดำเนินการดังที่กล่าวมา ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะกระทบกับอุตสาหกรรมโดยรวมได้ ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคายางจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่รอดต่อไปได้ เพราะอุตสาหกรรมยางได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาราคายางตกต่ำมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบอย่างมากต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาง” นาย Sopheak กล่าว

นาย Sopheak กล่าวอีกว่า เมื่อปีที่ผ่านมาระยะของเขาส่งออกยางมากกว่าปี 2557 ร้อยละ 7 แต่การที่ราคายางตกต่ำส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

ราคายางในปัจจุบันอยู่ที่ 1,030 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ปี 2557 มีราคาอยู่ที่ 1,700-1,800 เหรียญสหรัฐต่อตัน สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคายางตกต่ำเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยางกล่าวว่า ขณะนี้ราคายางทั่วโลกใกล้ระดับต่ำสุดแล้วนับตั้งแต่ปี 2552 เนื่องมาจากปัญหาอุปทานยางล้นตลาดและความต้องการใช้ยางของประเทศจีนลดลง โดยมีการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตยางทั่วโลกมีถึงประมาณ 12.5 ล้านตัน

นาย Eang Sophalleth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Khmer Times เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า จากปัญหาราคายางที่ตกต่ำอย่างหนักทำให้รัฐบาลกำลังพิจารณาตั้งเก็บภาษีส่งออกยาง ซึ่งอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามที่กลุ่มผู้ผลิตยางในประเทศเรียกร้อง ซึ่งพวกเขาต่างประสบปัญหาขาดทุนในขณะนี้ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ กำลังร่างรายงานเพื่อเสนอต่อทางสภา เพื่อให้มีการดำเนินการดังกล่าวภายใน 1 สัปดาห์

ที่มา: <http://www.rubberworld.com>, 04/03/2016

เมือง Monrovia, ประเทศไลบีเรีย – ทีมบริหารของบริษัท Salala Rubber Corporation (SRC) ที่ตั้งอยู่ในเขต Upper Margibi ทางตอนเหนือของประเทศไลบีเรีย ได้ประกาศหยุดกรีดยางโดยไม่มีกำหนด รวมถึงยังปิดการดำเนินงานในหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยาง จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จากการแถลงโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (1 มีนาคม) โดยได้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะราคายางในตลาดโลกที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันอันเนื่องมาจากราคายางที่ตกต่ำอย่างมากโดยไม่มีที่ท่าว่าปัญหานี้จะบรรเทาลงได้

ฝ่ายบริหารกล่าวว่า ผลจากการหยุดกรีดยางและการปิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้บริษัทต้องเลิกจ้างคนงานอีก 300 คน ซึ่งเป็นจำนวนเกือบครึ่งของจำนวนคนงานทั้งหมด แต่ทั้งนี้ทางบริษัทจะยังคงรักษาบุคลากรสำคัญของบริษัทเอาไว้จนกว่าสถานการณ์ราคายางในตลาดโลกจะดีขึ้น ซึ่งแผนการเลิกจ้างพนักงานจะกระทบต่อคนงานในทุกแผนกและทุกระดับของบริษัท แม้แต่บางคนซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกรีดยางก็ตาม

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 2543-2553 ราคายางธรรมชาตินั้นสูงถึง 2,850 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่หลังจากนั้นราคายางก็ตกต่ำลงในช่วงปี 2554 และทรงตัวอยู่ที่ 406 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคายางลดลงมากถึงร้อยละ 46

บริษัท SRC เป็นหนึ่งในผู้ปลูกยางรายสำคัญของไลบีเรีย ซึ่งมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นกว่า 600 คน

ที่มา: <http://www.rubberworld.com>, 03/03/2016

ภาวะยาง AFET: มีปริมาณซื้อขาย 2 สัญญา ราคาไม่เปลี่ยนแปลง (09/03/2559)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 490,000 บาท มีปริมาณซื้อขายรวม 2 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 2 สัญญา ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง (Open Interest) อยู่ที่ 492 สัญญา ลดลง 2 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

APR 16 47.00 - 0

MAY 16 48.20 - 0

JUN 16 49.00 49.00 2

JUL 16 48.45 - 0

AUG 16 45.00 - 0

SEP 16 50.15 - 0

รวม 2

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08/03/59)